



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒ ๐๐๒/๑๖๓๓๕ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งข้อสั่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 และการเตรียมความพร้อม กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) และการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนเพื่อรองรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ (RTI) ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อม กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) และการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนเพื่อรองรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ (RTI) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายภาสกี ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC)

กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)

และการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนเพื่อรองรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ (RTI)

ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
๑	ให้ทีม JIT รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โดยกำหนดเป็นแบบฟอร์มเดียวกัน ดังนี้ ๑) การคัดกรองกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ แยกรายอำเภอ ๒) รายงานการ Home Quarantine ๑๔ วัน และการติดตามอาการกลุ่มเสี่ยง ๓ เวลา	ทีม JIT
๒	ขอให้ทุกอำเภอดำเนินการ ให้อสม.เคาะประตูบ้าน ดำเนินการให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่มาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ใน ๘ จังหวัด ดังนี้ (๑) กรุงเทพมหานคร (๒) นครปฐม (๓) นนทบุรี (๔) ปทุมธานี (๕) สมุทรปราการ (๖) เชียงใหม่ (๗) ชลบุรี (๘) ประจวบคีรีขันธ์ และมีประวัติการเข้าไปในสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และคอนเสิร์ต ให้ไปรายงานตัว ณ สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเมินอาการและความเสี่ยงในการติดเชื้อและให้กักกันตัวเองที่บ้าน ๑๔ วัน	ทุกอำเภอ
๓	ให้ทุกโรงพยาบาล ดำเนินการรับส่งผู้ป่วย ในผู้ป่วย PUI หรือผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลมหาสารคาม และมอบนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ดำเนินการปรับปรุง Guideline แนวทางการรับ-ส่ง ผู้ป่วยตามแนวทางของกรมการแพทย์	โรงพยาบาลทุกแห่ง
๔	ให้ทุกโรงพยาบาล เพิ่มศักยภาพในการ Admit ผู้ป่วย PUI เพื่อเตรียมพร้อมเตียงผู้ป่วยไว้สำหรับ confirm case	โรงพยาบาลทุกแห่ง
๕	ขอให้กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ให้บุคลากรที่ไปปฏิบัติงานที่จังหวัดสมุทรสาคร	กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ
๖	มอบกลุ่มภารกิจกฎหมาย ประสานขอความร่วมมือ ให้โรงเรียนอนุบาลปิดการเรียนการสอน ๑๔ วัน เฉพาะห้องเรียนที่มีผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	กลุ่มภารกิจกฎหมาย



(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

